

Số: /TB - HĐNVQS

Đa Quyn, ngày 27 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Của Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự Xã

V/v Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng nghĩa vụ Quân Sự xã.

Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung ngày 14/6/2005;

Thực hiện kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 09/08/2024 của UBND huyện Đức Trọng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025;

Căn cứ quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 của UBND huyện Đức Trọng về việc giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ năm 2025;

Căn cứ quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 của UBND Huyện Đức Trọng về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2025;

Nay HĐNVQS xã thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐNVQS xã như sau:

1/ Ông Nguyễn Văn Dương Chủ Tịch UBND kiêm Chủ Tịch HĐNVQS xã. Chịu trách nhiệm chung. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn động viên gia đình và thanh niên sẵn sàng chờ lệnh gọi nhập ngũ.

2/ Ông Đỗ Minh Vũ CHT Ban CHQS xã, phó Chủ Tịch HĐNVQS chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2025. Kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến của các thanh niên, có dấu hiệu gì phải báo cáo ngay cho HĐNVQS xã xem xét giải quyết.

3/ Bà Ma Thanh CTHND, Bà Vũ Thị Thúy Tình Trạm Trưởng trạm y Tế, Bà My Nương CCLĐTB-XH cùng BND thôn Ma Bó. Có trách nhiệm quản lý số thanh niên trúng tuyển NVQS trong thôn Ma Bó gồm có: **Ê Xê Chiel, Bơ Nah Ria Phước, Bơ Nah Ria Xin U** động viên gia đình an tâm tư tưởng. Trong khi chờ lệnh gọi nhập ngũ phải yêu cầu gia đình quản lý con em mình không để đi xa và ảnh hưởng đến bản thân, khi có vụ việc gì liên quan tới 01 thanh niên báo cáo ngay cho HĐNVQS xã xử lý.

4/ Ông Ha Hân công chức VH - XH, Ông Jơ Long Vinh CT MTTQ xã, Bà Võ Thị Loan CCKT - NS xã, Ông Nguyễn Đức Hoàng Công chức TP-HT, Bà Klong Phương Thảo CTHLHPN xã và BND thôn Tơ Mrang. Có trách nhiệm quản lý số thanh niên trúng tuyển NVQS trong thôn Tơ Mrang gồm có: **Lê Huỳnh Đức, Lý Thanh Liêm, Tou Neh Ya Huy, Tou Neh Văn Hiễn, Ya Hoàng** động viên gia đình an tâm tư tưởng. Trong khi chờ lệnh gọi nhập ngũ phải yêu cầu gia đình quản lý con em mình không để đi xa và ảnh hưởng đến bản thân, khi có vụ việc gì liên quan tới 04 thanh niên báo cáo ngay cho HĐNVQS xã xử lý.

5/ Bà K Să K' Mận BTĐ, Ông Lý Văn Khìem CTHCCB và BND thôn Chợ Ré. Có trách nhiệm quản lý số thanh niên trúng tuyển NVQS trong thôn Chợ Ré gồm có: **Nguyễn Huy Hiệp** động viên gia đình an tâm tư tưởng. Trong khi chờ lệnh gọi nhập ngũ phải yêu cầu gia đình quản lý con em mình không để đi xa và ảnh hưởng đến bản thân, khi có vụ việc gì liên quan tới thanh niên báo cáo ngay cho HĐNVQS xã xử lý.

6/ Bà Bùi Thị Hà CCVP, Ông Nguyễn Văn Nam Trưởng công an xã và BND thôn Chợ Rung. Có trách nhiệm quản lý số thanh niên trúng tuyển NVQS trong thôn Chợ Rung gồm có: **Jơ Long Thang Phước** động viên gia đình an tâm tư tưởng. Trong khi chờ lệnh gọi nhập ngũ phải yêu cầu gia đình quản lý con em mình không để đi xa và ảnh hưởng đến bản thân, khi có vụ việc gì liên quan tới thanh niên báo cáo ngay cho HĐNVQS xã xử lý.

Đề nghị Đảng ủy chỉ đạo Bí thư chi bộ, mặt trận đoàn thể các ban ngành có liên quan phối hợp thực hiện đoàn thâm nhập quân quân theo quy định.

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ của HĐNVQS xã đề nghị các thành viên được phân công chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

TTĐU - HĐND xã;
CT. PCT- UBND xã;
Các Đ/C HĐNVQS xã;
Chi bộ, BND các thôn;
Lưu VP:

**TM. HĐNV QUÂN SỰ XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dương